

ข่าวหนังสือพิมพ์วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม
สำนักงานศาลยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน
รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๓ เรื่อง

๑. “ศาลไม่ให้ประกัน บุญเลิศ-ทัศนีย์ คดีบิตเบียน รธน.” จากหนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์
ผู้จัดการรายวัน

๒. “พท.ลุยฟ้องศาล-สั่งล้มประชามติ” จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด

๓. “สั่งฟ้อง จยย.รับจ้างฆ่าแมว ๙ ตัว” จากหนังสือพิมพ์ มติชน ไทยโพสต์

Source :

โพลiticทูเดย์

Date : 16 ธ.ค. 2559

Page :

31

No :

ศาลไม่ให้ประกัน บุญเลิศ-ทัศนีย์ คดีบิดเบือนรธน.

โพลiticทูเดย์ - ศาลทหารยังไม่ให้อดีต นายกฯ อบจ.เชียงใหม่ และพวกประกันตัวรอบ 2 ฝากขังต่ออีก 12 วัน ใน คดีบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญ

นายนคร ชมพูชาติ ทนายความ นายบุญเลิศ บุรณุปกรณ์ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงใหม่ และ น.ส.ทัศนีย์ บุรณุปกรณ์ อดีต สส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ผู้ต้องหา คดีจัดทำมายบิดเบือนรัฐธรรมนูญ เปิดเผยหลังใช้หลักทรัพย์ยื่นประกันตัว นายบุญเลิศ และพวก เป็นครั้งที่ 2 ว่า ศาลทหารยังไม่อนุญาตให้ประกันตัว โดยให้เหตุผลว่าไม่มีเหตุให้เปลี่ยนแปลง คำสั่งเดิม

"ตำรวจได้คัดค้านการประกันตัว พร้อมขอศาลฝากขังเรือนจำกลางเชียงใหม่ เป็นผลัดที่ 2 ไปอีก 12 วัน ตั้งแต่ วันที่ 16-27 ส.ค.นี้ แต่จะขอยื่นประกันตัว ครั้งที่ 3 ในคราวหน้า ซึ่งต้องลุ้นศาล จะอนุญาตให้ตำรวจขอฝากขังอีกหรือไม่ ถ้าไม่อนุญาตให้ฝากขังอีก เจ้าหน้าที่ก็สามารถปล่อยตัวนายบุญเลิศและพวกได้ โดยไม่ต้องยื่นขอประกันตัวอีก" นายนคร กล่าว

วันเดียวกัน พล.ต.วิจารณ์ จดแดง หัวหน้าส่วนปฏิบัติการคณะทำงานด้านกฎหมาย คสช. ได้คุมตัว นายรังสรรค์ มณีรัตน์ อดีต สส.ลำพูน นายสมโภช สายเทพ อดีต สส.ลำปาง พรรคเพื่อไทย นายปริญญา ขาวรัตน์ รองนายกเทศมนตรี ต.บ้านธิ จ.ลำพูน และนายสุภกิจ ศาสนี อดีตผู้สมัคร สส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคมหาชน คดีบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญ มาส่งมอบให้ พล.ต.ต.มนตรี สัมบุณณานนท์ ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ นำไปดำเนินคดีในพื้นที่เกิดเหตุต่อไป ซึ่งกลุ่มผู้ต้องหาดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายของ นายบุญเลิศ ๓

Source : ข่าวสด (ป้าย)

Date : 16 ส.ค. 2559

Page : 3

No: 59373897

พท.ลุยฟ้องศาล-สั่งล้มผลประชามติ

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ทิมกฎหมายพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญเพื่อเผยแพร่ให้ผู้มีสิทธิออกเสียงทราบโดยทั่วไป มีกฎหมายและระเบียบกำหนดบังคับไว้อย่างชัดเจน แต่เมื่อตรวจสอบงบกลางแล้วเห็นว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ไม่ได้จัดพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญและเผยแพร่ร่างดังกล่าวให้ประชาชนอย่างทั่วถึง ซึ่งการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเจ้าหน้าที่รัฐไม่กระทำการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นเรื่องที่ประชาชนผู้เสียหายสามารถฟ้องศาลปกครองได้ ดังนั้นในวันที่ 15 ส.ค. เวลา 09.30 น. ตนจะไปยื่นฟ้อง กกต.ต่อศาลปกครองสูงสุด เพื่อขอให้พิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งหรือคำพิพากษาว่าผลการประชามติชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ถ้าไม่ชอบก็ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผลประชามติเป็นโมฆะต่อไป นอกจากนี้การที่นายกกฯ ได้ไปพูดต่อสาธารณะว่าจะรับทั้งสองคำถาม อันเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนมติ ครม.แต่ กกต.กลับนิ่งเฉย จะนำรวมเป็นเหตุในการฟ้องศาลปกครองด้วย

Source :

ไทยโพสต์

Date : 16 ธ.ค. 2559

Page :

1/2

No :



นายภานุวัตร สิงห์สาหัส

ฟ้องหนุ่มฆ่าแม่ ศาลนัด22ก.ย.

อัยการยื่นฟ้องหนุ่มวินจรรย์ยานยนต์
ขอแม่ไปเลี้ยง แต่กลับฆ่าทิ้งด้วย
วิธีอันตราย

หน้า 2

ศาลนัดฟังคำพิพากษาน่าแม่22ก.ย.

กรุงเทพฯ ● อัยการฟ้องแล้ว หนุ่มวินมอเตอร์ไซด์รับจ้าง ฆ่าทารุณแม่ 9 ตัว ศาลนัดพิพากษา 22 ก.ย.นี้ 9 โมงเช้า ญาติหอบเงินสด 2 หมื่นยื่นประกัน

ที่สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก เวลา 13.30 น. วันที่ 15 สิงหาคมนี้ ร.ต.อ.พิเชษฐ์ เวชยันต์ รองสารวัตรสอบสวน สน.วังทองหลาง ควบคุมตัวนายภานุวัตร สิงห์สาหัส อายุ 26 ปี อาชีพวินจรรย์ยานยนต์รับจ้าง ผู้ต้องหาคดีฆ่าแม่ ด้วยวิธีการอันตราย รวม 9 ตัว พร้อมสำนวนหลักฐานประกอบคำรับสารภาพ ส่งมอบให้พนักงานอัยการสำนักงานคดีศาลแขวง 2 เพื่อยื่นฟ้องด้วยวาจาต่อศาล ตามความผิด พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557

ต่อมาที่ศาลแขวงพระนครเหนือ ถนนรัชดาภิเษก พนักงานอัยการสำนักงานคดีศาลแขวง 2 และพนักงานสอบสวน ได้คุมตัวนายภานุวัตร ผู้ต้องหา มายื่นฟ้องคดีด้วยวาจาต่อศาล ซึ่งได้ก่อเหตุทารุณกรรมสัตว์ที่เป็นแม่ไทย โดยไม่มีเหตุอันสมควร รวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง ในวันที่ 10, 18, 20, 24, 26, 29, 30 และ 31 ก.ค.นี้ โดยผู้ต้องหาได้เข้าพบพนักงานสอบสวน รับแจ้งข้อกล่าวหาเมื่อวันที่ 15 ส.ค.นี้

ศาลพิจารณาคำฟ้องและสอบคำให้การแล้ว นายภานุวัตร ผู้ต้องหา ให้การรับสารภาพ ศาล

จึงมีคำสั่งให้พนักงานคุมประพฤติ ทำรายงานการสืบเสาะประวัติ พฤติการณ์ และข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการพิพากษาในวันที่ 22 กันยายนนี้ เวลา 09.00 น.

ขณะที่ญาตินายภานุวัตร ได้เตรียมเงินสด 20,000 บาท เพื่อขอลปล่อยชั่วคราวระหว่างรอพิพากษาคดี ซึ่งศาลแขวงพระนครเหนือพิจารณาคำร้องพร้อมหลักทรัพย์แล้ว อนุญาตปล่อยชั่วคราว นายภานุวัตรระหว่างรอฟังคำพิพากษาคดี โดยดีราคาประกัน 15,000 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายภานุวัตร จำเลย มีอาชีพเป็นวินจรรย์ยานยนต์รับจ้างย่านทองหล่อ แต่พักอาศัยอยู่ที่แมนชั่นซอยมหาดไทย 13 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง เป็นผู้รับอุปการะแม่จากผู้ที่ประกาศลงในเพจเฟซบุ๊กชื่อ "โครงการรักษแม่ ปันน้ำใจให้แมวจรจัด" ซึ่งผู้ต้องหาเคยรับแมวมารูปการหลายตัว

ต่อมามูลนิธิวอทต็อกเพื่อสุนัข รับเรื่องราวร้องเรียนจากกลุ่มผู้รักแม่ เหตุนายภานุวัตรชอบรับลูกแมวจากเพจต่างๆ แต่ไม่เคยอัพเดท จนผู้โพสต์หาบ้านให้แมวเกิดความหวังโยและสงสัย จึงรวมตัวกันติดตามถึงที่พัก พบศพลูกแมวถูกกระทำทารุณด้วยวิธีการอันสุดโหด เช่น ทนหัว ใช้เชือกรัดคอ แล้วนำใส่ถุงไปทิ้งในที่ทิ้งขยะ จึงมีการเข้าแจ้งความ

ตำรวจ สน.วังทองหลาง เมื่อปลายวันที่ 13 ส.ค.ที่ผ่านมา

ต่อมา พ.ต.ท.เชาวฤทธิ์ เงินฉลาด รอง ผกก. (สอบสวน) สน.วังทองหลาง ได้ควบคุมตัวนายภานุวัตร สิงห์สาหัส ไปสอบปากคำ ครั้งแรกนายภานุวัตรให้การปฏิเสธ แต่ต่อมารับสารภาพ หลังจากจนมุมต่อพยานหลักฐาน รับว่าได้ฆ่าแม่จำนวน 9 ตัว

ขณะที่ พล.ต.ท.ศานิตย์ มหาถาวร รักษาการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าการกระทำของนายภานุวัตรถือเป็นความผิดในข้อหากระทำการทารุณต่อสัตว์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 อัตราโทษจำคุก 2 ปี ปรับ 40,000 บาท โดยมีพฤติกรรมการเปิดดูตามเพจเฟซบุ๊กชมรมคนรักสัตว์หมาแมว ก่อนขอมาเลี้ยง โดยขอมาเลี้ยงโดยเฉพาะแม่ แต่เมื่อนำมาเลี้ยงหลายตัวแล้วแมวอาจเกิดซุกซนจนทำให้เกิดความไม่พอใจ ผู้ต้องหาบันดาลโทสะจับลูกแมวฟาดกับผนังและพื้น โดยลงมือซ้ำกว่า 9 ตัว ตั้งแต่เดือน ก.ค.ที่ผ่านมา หลังจากนั้นได้นำซากแมวทิ้งในถังขยะและบริเวณชั้นลอย จากการตรวจสอบไม่มีประวัติเคยกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าว เพียงแต่เป็นคนอารมณ์ร้าย ซึ่งผู้ต้องหาคิดว่าการลงมือฆ่าสัตว์อาจจะไม่มีความผิด.